

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  
tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;*

*Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 02/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022;*

*Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 2467/TTr-TTTH ngày 15/11/2021.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2 Quyết định;
- Ban Nội chính Trung ương (đề b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đề b/c);
- Thanh tra Chính phủ (đề b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (đề b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán NN Khu vực XI (p/h);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**

**KẾ HOẠCH**

**Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  
phòng, chống tham nhũng năm 2022**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021  
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

**A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng (các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong bối cảnh Covid-19), nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Theo đó,

cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Ngành Thanh tra toàn tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

4. Hoạt động của ngành thanh tra toàn tỉnh phải bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong hoạt động thanh tra; hạn chế, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của thanh tra và phát huy vai trò thanh tra là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản công và phòng, chống tham nhũng.

Tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra sở, thanh tra cấp huyện để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

## **B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

### **I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA THANH TRA TỈNH**

#### **1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

a) Tiếp tục tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

b) Phối hợp với các ngành tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của đồng Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, có kinh nghiệm tập trung cho việc xác minh đơn thư của công dân, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung vào những ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

## **2. Công tác phòng, chống tham nhũng**

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

b) Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”; Kế hoạch số 20 KH/TU ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của

Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, sử dụng trái phép trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

c) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý; triển khai thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị; thực hiện xác minh bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

d) Tăng cường thanh tra công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đất đai, xây dựng, quản lý ngân sách nhà nước, khai thác tài nguyên khoáng sản; phát hiện và thanh tra các vụ việc tham nhũng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

### **3. Công tác thanh tra**

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình, đề án, dự án tại Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh xã hội tỉnh.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thanh tra phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong thực hiện một số dự án tại UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Quảng Xương, UBND thành phố Sầm Sơn.

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng tại UBND huyện Hoằng Hóa, UBND huyện Triệu Sơn, UBND huyện Bá Thước.

d) Thanh tra trách nhiệm của UBND thị xã Nghi Sơn trong việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2019, 2020 và năm 2021.

đ) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, tại UBND huyện Yên Định, UBND huyện Đông Sơn, UBND huyện Ngọc Lặc.

e) Thanh tra việc kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức, cán bộ và việc đầu tư, mua sắm tăng cường cơ sở vật chất của ngành Giáo dục & đào tạo giai đoạn 2017 - 2021; thanh tra toàn diện đối với gói thầu mua sắm thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp và thiết bị đồ dùng khu ở nội trú cho các trường phổ thông dân tộc bán trú thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 16275/UBND-VX ngày 18/10/2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

f) Thanh tra việc kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức, cán bộ và việc đầu tư, mua sắm tăng cường cơ sở vật chất của ngành Y tế giai đoạn 2017 - 2021 tại Sở Y tế.

g) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua- khen thưởng (quản lý thẩm định hồ sơ; tài chính khen thưởng...) trong các năm 2019, 2020, 2021 tại Ban Thi đua- Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

h) Thanh tra việc tiếp nhận, mua sắm, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế, test kit nhanh, xét nghiệm sinh học phân tử phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế gồm: Bệnh viện Phụ Sản, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện đa khoa Hà Trung, Bệnh viện đa khoa thị xã Bim Sơn.

i) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV thủy nông Bắc Sông Mã; Công ty TNHH MTV thủy nông Nam Sông Mã.

k) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với một số dự án nhà xã hội (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 1).

l) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với nhà nước tại một số doanh nghiệp (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2).

m) Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện khi cần thiết.

## **II. THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

## **1. Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh**

Thanh tra sở, ngành căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh; yêu cầu công tác quản lý của sở, ngành; xây dựng kế hoạch thanh tra, trong đó cần tập trung vào công tác thanh tra chuyên ngành trình Giám đốc sở xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật thanh tra.

### **a) Đối với thanh tra hành chính**

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở, ngành.

- Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công theo chức năng quản lý nhà nước được giao,

### **b) Đối với thanh tra chuyên ngành**

- Tập trung thanh tra việc chấp hành và thực hiện pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo đúng quy định, trong đó chú trọng vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

- Tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành và tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành, về chất lượng quy hoạch, công tác lập quy hoạch, cấp giấy phép, tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của ngành, gắn với mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như:

+ Thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh; quản lý cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch, lập quy hoạch, hoạt động quản lý mua bán nhà, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng đặc biệt là việc quy hoạch các mặt bằng khu dân cư mới; công tác quản lý, sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường; bảo vệ hạ tầng công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ.



+ Công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; việc khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ thực vật, gia súc gia cầm.

+ Thanh tra chính sách lao động, an toàn lao động, việc làm, dạy nghề nông thôn; các khoản thu đóng góp của nhà trường; công tác biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành; hoạt động quản cáo; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; công nghệ thông tin và đảm bảo An toàn thông tin; việc chấp hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa...

***Nội dung thanh tra trọng tâm đối với một số sở, ngành như sau:***

(1) *Sở Xây dựng*: Thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh; quản lý cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch, lập quy hoạch, hoạt động quản lý mua bán nhà, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Thanh tra chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng trọng tâm là quy hoạch các mặt bằng khu dân cư mới.

(2) *Sở Giao thông vận tải*: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải ô tô; dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe; dịch vụ kiểm định xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Thanh tra công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

(3) *Sở Tài chính*: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(4) *Sở Kế hoạch và Đầu tư*: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác đấu thầu. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

(5) *Sở Tài nguyên và Môi trường*: Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã; chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp; thanh tra công tác cấp GCN quyền sử dụng đất. Thanh tra quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số huyện; thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số tổ chức, doanh nghiệp.

(6) *Sở Y tế*: Thanh tra công tác phòng chống dịch; mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch covid-19; việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thanh tra việc chấp hành các quy định về khám chữa bệnh, về bảo hiểm y tế, công tác an toàn thực phẩm.

(7) *Sở Nội vụ*: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức; việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

(8) *Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn*: Thanh tra việc mua, bán, sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; thanh tra các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm.

(9) *Sở Lao động, Thương binh xã hội*: Thanh tra việc thực hiện các chính sách cho lao động. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về dạy nghề, việc làm cho lao động nông thôn.

(10) *Sở Giáo dục và đào tạo*: Thanh tra việc thu, chi các khoản đóng góp đầu năm của các nhà trường. Thanh tra hoạt động tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành sách.

(11) *Sở Văn hóa thể thao và du lịch*: Thanh tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về hoạt động quảng cáo, các dịch vụ vui chơi, giải trí. Thanh tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật trong cấp phép, hoạt động của các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường.

(12) *Sở Thông tin truyền thông*: Thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; công nghệ thông tin và đảm bảo An toàn thông tin mạng.

(13) *Sở Khoa học và công nghệ*: Thanh tra việc chấp hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, vận chuyển và quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong hoạt động khám chữa bệnh.

(14) *Sở Tư pháp*: Thanh tra lĩnh vực công chứng; Luật sư; bán đấu giá tài sản.

(15) *Sở Công thương*: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về điện lực, hóa chất, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp, quản lý thị trường, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

(16) Ban Dân tộc: Thanh tra việc thực hiện chính sách của Chính phủ: Chương trình 135; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

## **2. Thanh tra cấp huyện**

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phần đầu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Thanh tra chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong đó tập trung nội dung quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài chính, ngân sách và những nội dung, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

## **III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG**

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có lập trường, quan điểm vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phong cách, phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sâu, sát công việc, coi trọng nguyên tắc, kỷ cương; có tinh thần học tập,

cầu tiến bộ, nghiên cứu, tiếp cận cái mới, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Chánh thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, theo từng nội dung, lĩnh vực công tác được phân công. Tăng cường việc điều phối hoạt động của các cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp sở, Thanh tra cấp huyện nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 của ngành, địa phương, rà soát xử lý chồng chéo về thanh tra khi xây dựng kế hoạch, gửi về Thanh tra tỉnh để điều chỉnh, tránh trùng lặp; khi có sự thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh bằng văn bản mới tiến hành phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của pháp luật./.

**PHỤ LỤC 1. CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ KIẾN THANH TRA NĂM 2022**

**a. Các dự án đã hoàn thành**

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Quy mô				Dự kiến thời gian hoàn thành
				Diện tích sử dụng đất (m <sup>2</sup> )	Tầng cao	Tổng số căn nhà ở (căn)		
						Liên kết thương mại (Quỹ đất 20%)	Căn hộ chung cư	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh - Khu Nam trung tâm thành phố Thanh Hóa	Phường Đông Vệ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực	4.480	02 tòa cao 15 tầng	0	448	Năm 2018
2.	Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn	Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa	3.715	02 tòa cao 05 tầng	0	193	Năm 2018
3.	Khu nhà ở công nhân Công ty Delta	Xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa	Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta	22.900	01 tòa cao 07 tầng	0	163	Năm 2018
	<b>Tổng</b>			<b>79.858</b>			<b>2.974</b>	

## b. Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Quy mô				Dự kiến thời gian hoàn thành
				Diện tích sử dụng đất (m <sup>2</sup> )	Tầng cao	Tổng số căn nhà ở (căn)		
						Liên kết thương mại (Quỹ đất 20%)	Căn hộ chung cư	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa	Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa	Công ty TNHH Tân Thành I	3.960	03 tòa cao 11 tầng	60	390	Năm 2020
2.	Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa	Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa	Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc	3.687	01 tòa cao 13 tầng	08	281	Năm 2020
3.	Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại	Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa	Công ty Cổ phần thương mại - Xây dựng 379	10.847	01 tòa cao 20 tầng	30	532	Năm 2019
4.	Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn	Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa	Công ty TNHH Giấy Sunjade Việt Nam	66.900	08 tòa cao 09 tầng	0	1.098	Năm 2020
5.	Nhà ở xã hội thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa	Phường Đông Hải, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa	Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa	1.542	01 tòa cao 15 tầng	0	200	Năm 2021
<b>Tổng</b>				<b>288.842</b>		<b>329</b>	<b>9.133</b>	

**PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC**

<b>TT</b>	<b>Mã số thuế</b>	<b>Tên người nộp thuế</b>	<b>Tên ngành nghề KD chính</b>	<b>Số nhà/Đường phố</b>	<b>Tên phường/xã, huyện/TX, TP</b>	<b>Ghi Chú</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1	2800218168	Công Ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Giao Thông 2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	Số nhà 09, ngõ 54, đường Tổng Duy Tân, phường Lam Sơn, TPTH	P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa	
2	2802300361	Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tùng Lâm	Xây dựng công trình	Nhà A2, chợ Đông Vệ, đường Âu Cơ	P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa	
3	2800148778	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh	Xây dựng nhà các loại	Nhà N2, chợ đầu mối Đông Hương	P. Đông Hương, TP Thanh Hóa	
4	2801131311	Công ty TNHH TM và DV môi trường xanh Hoàng Hải Hà	Thương mại và dịch vụ	Số nhà 116, đường Lê Lai	P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa	
5	2801656189	Công ty CP đầu tư bất động sản và XD Đức Minh	Xây dựng	Số nhà 143, khối 6, Thị trấn Rừng Thông	H. Đông Sơn	
6	2800725150	Công ty CP Khai thác và Chế tác đá Thanh Sơn	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	Số nhà 135, phố Trung Sơn	P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa	
7	2801023570	Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	Bán buôn đồ uống	Số nhà 152, đường Quang Trung	P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	
8	2801156179	Công ty CP TVXD và tổng hợp TM Trường Sơn	Xây dựng	Số nhà 34, đường Nguyễn Nhữ Soạn, phố Tây Sơn 3	P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa	
9	2800866708	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Thăng Long	Tư vấn Xây dựng	Số nhà 552, đường Bà Triệu	P. Trường Thi, TP Thanh Hóa	

10	2801179183	Công ty Cổ phần Việt Phương	Xây dựng	Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc, thôn 41, Xã Định Liên	H. Yên Định	
11	2800470953	Công ty TNHH ĐTXD Hợp Lực	Xây dựng các loại nhà	Số nhà 29, đường Đoàn Thị Điểm	P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn	
12	2800866680	Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Hoa	Đầu tư, thương mại	Số nhà 27 & 29, Đại lộ Lê Lợi	P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa	
13	2800225944	Công ty cổ phần giấy Mực Sơn	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	Thị trấn Lam Sơn	Huyện Thọ Xuân	
14	2800670568	Công ty TNHH xây dựng Tiên Thịnh	Xây dựng nhà các loại	Số nhà 15, Liên kê 20, Khu đô thị mới Đông Sơn	P.An Hoạch, TP Thanh Hóa	
15	2800724950	Công ty TNHH Hùng Dũng	Xây dựng	Số nhà 178, đường Nguyễn Trãi	P.Ba Đình, TP Thanh Hóa	
16	2801158899	Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Thành 9	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	Lô LK9 - E45, khu đô thị mới Đông Sơn	TP Thanh Hóa	
17	2802490151	Công ty TNHH đá Thiên Phúc	Sản xuất đá	Số nhà 56, Lô 2 Cao Sơn	P.An Hoạch, TP Thanh Hóa	
18	2800123572	Công Ty Cổ Phần nước mắm Thanh Hương	Chế biến bảo quản thủy sản và các SP từ thủy sản	Số nhà 198, đường Lê Lai	P. Đông Sơn, TP Thanh Hóa	
19	2800803803	Công ty cổ phần Xây Dựng Số 3 Thanh Hóa	XD công trình kỹ thuật dân dụng	Đại Lộ Lê Lợi	TP Thanh Hóa	
20	2802300749	Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển An Phát	Xây dựng	SN 694, ngõ 688, đường Quang Trung	P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa	
21	2800834939	Công ty CP Vận tải và	Kinh doanh tổng hợp	Số nhà 98, đường Trường	P. Trường Thi, TP	



		KD tổng hợp Xuân Hà		Thị	Thanh Hóa	
22	2801135429	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường	Xây dựng, thương mại	SN 145 An Dương Vương	P. Quảng Tâm, TP Thanh Hóa	
23	2800705002	Công ty TNHH Phú Quý – Hải Hà	Vận tải, xây dựng	Xã Hải Hà	Thị xã Nghi Sơn	
24	2800800094	Công ty TNHH Trung Nam	Khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng	Xã Tân Trường	Thị xã Nghi Sơn	
25	2802310916	Công Ty Cổ Phần Mạnh Tùng Khang	Chế biến và bảo quản rau quả	Số 55 Lê Hoàn	P. Điện Biên TP Thanh Hóa	
16	2802749132	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Quang Minh	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Số 81 phố Đặng Văn Hỷ	P. An Hoạch TP Thanh Hóa	
27	2801445660	Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Thanh Hóa	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	Xóm Cộng	Xã Đông Tân TP Thanh Hóa	
28	2802157295	Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Việt Anh	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Khu 5, thị trấn Quan Hóa	TT Quan Hóa H. Quan Hóa	
29	2801576310	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thương mại Bắc Nam	Xây dựng	Số 01, Ngõ 01 khu đô thị Đông Bắc Ga	P. Đông Thọ TP Thanh Hóa	
30	2800724076	Công ty TNHH TM&DV Hải Quế Thắng	Xây dựng, kinh doanh TM	364 Trần Phú	P Ba Đình TP Thanh Hóa	
31	2802401708	Công ty CP Tư vấn và ĐTXD Đông Thành 68	Tư vấn, Xây dựng công trình	84 đường Ngô Quyền	P Bắc Sơn TP Sầm Sơn	

32	2800228769	Công ty CP giấy Lam Sơn Thanh Hóa	Sản xuất giấy, bao bì, xây lắp, giao thông	Xã Vạn Thắng	H Nông Cống	
33	2802256987	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ô tô Miền Trung	Xây dựng, KD ô tô tải	KM 325 đường chánh TP	P. Quảng Thành TP Thanh Hóa	
34	2800803176	Công ty CP đầu tư thương mại Lam Sơn	Xây dựng, khách sạn thương mại	253 Trần Phú	P Ba Đình TP Thanh Hóa	
35	2802147441	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Minh Thắng	Xây dựng, Vận tải	Xã Đông Thịnh	H Đông Sơn	
36	2800574381	Công ty TNHH Quang Minh	Thương mại	Thị trấn rừng thông	H. Đông Sơn	
37	2801441401	Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Lam Sơn	Xây dựng	Số 55, Nguyễn Hiệu	P. Đông Hương TP Thanh Hóa	
38	2801055572	Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh	Xây dựng	Số 81, Lê Lai	P. Đông Hương, TP Thanh Hóa	
39	2801057386	Công ty TNHH DVTM An Phương	Xây dựng	Đội 7, Đông Khê	H. Đông Sơn	
40	2802425233	Công ty cổ phần xây dựng Đông Sơn	Xây dựng	Số nhà 513, đường Lê Lai	P. Quảng Hưng TP Thanh Hóa	
41	2802503442	Công ty cổ phần xây dựng vận tải và thương mại Thiên Phú	Xây dựng	Thôn Chân Long	Xã Thiệu Hợp H. Thiệu Hóa	
42	2800515185	Công ty xây dựng Vĩnh Định - TNHH	Xây dựng	Khu 5	TT Quán Lào H. Yên Định	
43	2801561480	Công ty cổ phần tư vấn	Xây dựng	Số 169 Tiểu khu Ba Đình	TT Nga Sơn H. Nga	

		đầu tư xây dựng Huy Hoàng Phát			Sơn	
44	2801987416	Công ty cổ phần xây dựng Phan Anh	Xây dựng	Số nhà 150 Quán Giò	P. Trường Thi, TP Thanh Hóa	
45	2801637429	Công ty cổ phần Nam Hoàng Nguyên	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Lô 132 MBQH 122	P. Đông Vệ TP Thanh Hóa	